

Bài văn Tả cô giáo lớp 5 ngắn gọn - Mẫu số 1

Cô giáo chủ nhiệm của em là cô Lan. Cô dạy chúng em bộ môn Tiếng Việt. Mỗi khi đến giờ giảng của cô em đều cảm thấy vô cùng yêu thích bởi cô giảng bài rất hay. Mỗi tiết học lại mang đến cho em nhiều trải nghiệm thú vị. Trong đó, em có ấn tượng nhất là tiết học kể chuyện tuần trước.

Sau tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, cô giáo em bước vào, khuôn mặt khẽ mỉm cười với chúng em. Hôm ấy cô mặc một chiếc áo dài màu hồng vô cùng thướt tha. Chiếc áo dài giúp làm tôn lên vóc dáng thon gọn của cô. Mái tóc dài được cô thả xõa ngang vai nên trông cô càng trở nên duyên dáng hơn.

Vì hôm ấy là kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ nên chúng em được cô kể cho nghe câu chuyện về Bác. Cô bắt đầu kể, giọng cô trầm ấm thể hiện rõ tình cảm của cô với Bác. Qua lời kể của cô, hình ảnh của Bác Hồ như hiện lên trong tâm trí của em. Đó là hình ảnh của một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi bên bàn đá làm việc. Là hình ảnh của cụ già ngồi câu cá bên hồ. Là hình ảnh Bác Hồ nằm trong Lăng, đôi mắt nhắm như đang ngủ một giấc ngủ dài,... Dường như cô cũng đang xúc động khi kể về Bác bởi em thấy đôi mắt cô đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Sau khi kể cho chúng em nghe một vài mẫu chuyện về Bác Hồ, cô bắt đầu hỏi cả lớp xem có ai có câu chuyện thú vị nào về Bác hay không. Cô đi lại xung quanh lớp, dáng đi thướt tha, nhẹ nhàng. Tà áo dài bay bay theo mỗi bước chân cô. Có rất nhiều cánh tay giơ lên. Bạn thì kể chuyện về Bác, bạn thì hát các bài hát về Bác Hồ. Tiết học vì vậy trở nên thật sôi nổi.

Cô chính là người đã truyền cảm hứng cho em để em thêm yêu thích môn học Tiếng Việt. Không chỉ vậy, cô còn dạy em cách sống để trở thành một người có ích. Cô chính là hình mẫu lý tưởng để em noi theo.

Bài văn Tả về cô giáo lớp 5 - Mẫu số 2

Trong năm năm học dưới mái trường tiểu học thân thương, tôi đã có biết bao kỷ niệm tuổi thơ không thể quên, có những người bạn thân thiết cùng nhau chia sẻ tình cảm buồn vui, nhưng hình ảnh in đậm nhất trong tâm trí tôi vẫn là cô giáo Thuận – người dạy tôi năm cuối của bậc tiểu học.

Cô Thuận kém tuổi mẹ tôi, trông cô rất trẻ. Dáng người cô hơi thấp nhưng khuôn mặt cô rất xinh. Cô có làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ. Cô có đôi mắt sắc sảo, to và sáng, pha lẫn những ánh mắt ấm áp dịu hiền. Mũi cô cao, thanh tú. Cô luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Mỗi khi cô cười lại để lộ hàm răng trắng muốt.

Cô coi chúng tôi như chính những đứa con cưng của mình. Cô tận tình chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Cô cố gắng rèn luyện cho những bạn học kém, động viên, giúp các bạn ấy vươn lên trong học tập. Đối với chúng tôi học đội tuyển, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều bài toán khó cô luôn tìm ra phương pháp giảng ngắn gọn dễ hiểu nhất để chúng tôi tiếp thu tốt và nhớ lâu.

Cô đã làm cho chúng tôi say mê học toán, làm văn. Nhờ vậy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm ấy, sáu đứa chúng tôi đi thi thì cả sáu đều đạt giải rất cao: ba giải nhất, ba giải nhì.

Chúng tôi vui lắm và tôi biết cô đã thỏa lòng với đám học trò chúng tôi. Cả lớp ai cũng kính trọng cô. Nhờ cô mà chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi thậm chí lên cấp hai rồi sẽ học tốt để cô vui lòng. Và mái trường Trần Quốc Toản thân yêu và thầy cô yêu dấu sẽ luôn ở trong tim tôi.

Tập làm văn Tả về cô giáo - Mẫu 3

Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng công mà học có ngày thành danh

Từ ngày xưa tới nay, câu ca dao này vẫn được giúp từ đời này sang đời khác, nghề giáo viên đã áp dụng câu ca dao này vào bài dạy. Ở trường em đang học cũng thế. Trong mọi thầy cô đã dạy dỗ em thì cô Hương là người mà em yêu thương nhất. Mỗi giờ học đều vang lên giọng nói âu yếm của cô: “Có em nào không hiểu bài không?”. Câu nói đầy thật ấm áp biết dường nào

Cô giáo Hương năm nay 40 tuổi. Dáng hình tương đối cân đối nhất là khi khoác lên mình tà áo dài mỗi lúc đến lớp. Với đôi giày cao gót màu đen bóng, trông người cô cao hơn, bắt mắt hơn. Mái tóc cô giáo dài, đen mượt luôn được buộc cao gọn ghẽ. Khuôn mặt cô tròn trịa, nổi bật với da dẻ trắng. Mặc dầu không dùng phấn son nhưng trông cô vẫn xinh đẹp và phúc hậu lạ thường. Đó là khuôn mặt nhân đức và được pha lẫn nét khôi hài. Vầng trán khá cao biểu lộ sự tuyệt vời có khí chất của người giáo đã luôn khiến chúng em yêu thương cùng với bái phục. Đôi mắt sáng thường đôi thay trông giống như một nhà ảo thuật. Lúc vui hai mắt đó thường ánh lên nhiều tia sáng hạnh phúc, nhất là lúc chúng em được điểm cao. Khi bạn nào ko tập trung học thì hai mắt cô đánh lại và trông rất nghiêm trang. Cô chỉ nhìn thôi cũng đủ để cả lớp im lặng. Ngoài ra, giọng điệu nói lúc trầm, lúc bổng, lúc nhanh, khi chậm của người cô đã cuốn hút chúng em vào thế giới kiến thức của cô, một thế giới vẫn còn nhiều bí ẩn đang chờ đợi chúng em khám phá. Cô rất hay mỉm cười, nét cười tươi tỉnh và đẹp giống như hoa. Cô nhìn càng cuốn hút hơn bởi hàm răng đều như các hạt bắp và trắng như muối biển. Cô siêu gần gũi học sinh và luôn công bằng giữa bạn giỏi cùng với bạn yếu.

Cô Hương người giáo viên giảng dạy cực kỳ nhiệt tình cùng với cẩn thận. Các phần nào khó, cô giáo thường gọi mở các câu hỏi nhỏ giúp chúng em phát biểu và hiểu rõ bài một cách dễ dàng hơn. Cô giáo dạy dỗ cho chúng em viết từng nét chữ. Mỗi lúc cô nói chuyện hay đọc thơ, chúng em đều chăm chú lắng nghe. Người cô luôn tận tình giúp đỡ nhiều thầy cô đồng nghiệp cùng phát triển. Cô giáo là một giáo viên gương mẫu nên được toàn bộ học sinh chúng em yêu quý. Chúng em cũng cực kỳ vui lúc học với cô. Học với cô thật thích biết bao.

Em cực kỳ yêu mến cô giáo Hương. Dù rằng giờ đây ko còn học sở hữu cô nữa nhưng em luôn tôn trọng cùng với hàm ân cô giáo. Em sẽ nhớ lời cô chỉ dẫn và phấn đấu học thật nhiều để không phụ lòng người cô.

Bài văn mẫu Tả cô giáo lớp 5 - Mẫu số 4

Những năm em học ở bậc Tiểu học có rất nhiều giờ học đáng nhớ nhưng em không bao giờ quên giờ học cách đây một tháng. Giờ học ấy cô giáo Hằng đã để lại trong lòng em tình cảm khó quên.

Hôm ấy, cô giáo Hằng em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh đầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. Bài giảng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô Hằng giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiện từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý.

Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên. Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn.

Giữa giờ học căng thẳng, cô kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, nét mặt của các bạn trong lớp và cô giáo rạng rỡ niềm vui.

Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo của mình. Em thề hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước như cô đã từng dạy chúng em.

TLV Tả cô giáo lớp 5 - Mẫu số 5

Đã mấy năm qua rồi cho tới bây giờ em vẫn còn thương mến cô Nga, người đã dạy dỗ em trong những niên học thứ nhất tại ngưỡng cửa Tiểu học.

Cô giáo Nga mang dáng người dong dong, không mập cũng ko gầy. Tuổi có độ gần bốn mươi nhưng trông người cô còn siêu trẻ. Em cực kỳ thích những dòng áo dài cô mặc tới lớp, thường là các mẫu áo lụa mỏng trắng, đủ màu sắc tươi đẹp. Em nghĩ ai cũng ưa thích sở hữu thân hình và làn da như cô giáo. Mái tóc cô được uốn gọn gàng ôm lấy bộ mặt đầy đặn, lúc nào cũng trang điểm một cách hài hoà. Hai mắt cô to, đen láy, loại mũi tuy khá cao nhưng trông tương xứng với gương mặt. Cô cười cực kỳ tươi, giòn giã, lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Mọi thứ hòa quyện tạo ra nét đẹp thân mật, cởi mở, nhưng ko vì vậy mà kém phần cương nghị. Và giọng điệu cô giảng bài khi trầm âm, lúc ngân vang.

Cô rất thương yêu học sinh. Em còn ghi nhớ những buổi đầu đi học, chúng em đều là nhiều đứa trẻ vừa rời khỏi tay ba mẹ, ngơ ngạc, rụt rè và thậm chí có bạn còn oà lên khóc khi ba mẹ ra về. Cô giáo thì giống như người mẹ hiền, hết cỡ bạn này quay qua dỗ bạn khác khiến cho lòng em và các bạn yên tâm không còn nhớ gia đình nữa. Thế nhưng cô giáo cực kỳ nghiêm khắc lúc giảng bài, bạn nào không quan tâm theo dõi tập trung lắng nghe thì cô nhắc nhở ngay cùng với luôn tuyên dương các bạn nỗ lực trong học tập.

Các buổi học đầu tiên với biết bao khó nhọc, cô giáo đã nhắc tay từng bạn uốn nắn, chỉ cho từng bạn cách phát âm nhiều lần. Vào nhiều giờ ra chơi cô giáo nán lại gạch hàng trong tập vở, cho chúng em viết ngay hàng thẳng lối, hoặc chỉ vẽ càng thêm cho những bạn còn yếu không theo kịp. Giờ rảnh cô thường nói chuyện cho chúng em nghe. Cả lớp cười vang khi cô kể chuyện vui, lúc ấy em cảm thấy bầu ko khí trong cả lớp ấm áp như gia đình!. Bên cạnh việc dạy và săn sóc chúng em, cô còn quan tâm gia đình các bạn khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các bạn.

Tuy không học cô giáo nữa nhưng trong lòng em luôn tôn trọng cùng với hàm ơn cô giáo. Em tự răn sẽ tìm mọi cách học bài tốt nhằm không phụ lòng yêu mến, trông nom của cô.

Tập làm văn lớp 5 tả về cô giáo - Mẫu 6

Cứ mỗi năm em đều được học với một thầy hoặc một cô giáo. Mỗi thầy cô đều để lại cho em những ấn tượng đẹp. Nhưng có lẽ năm học lớp Năm này, cô giáo Thương đã để lại cho tuổi thơ của em những ấn tượng đẹp đẽ nhất dưới mái trường Tiểu học quê em.

Cô có dáng người thon thả mà một số thầy giáo ở trường em thường nói là dáng người mẫu. Em không biết chính xác cô cao bao nhiêu, chỉ đoán chừng một mét sáu mươi trở lên. Nước da trắng hồng, mái tóc đen mượt, óng ả luôn được buông xuống quá vai. Thỉnh thoảng, những làn gió mát thổi qua làm những gợn mây trên mái tóc thề ấy bỗng bành nhấp nhô như sóng gợn. Đôi mắt cô to và đen láy láy ẩn dưới cặp lông mày thanh thoát.

Em cứ tưởng như lúc nào cô cũng trang điểm, nhưng kì thực không phải. Khuôn mặt trắng mịn như được thoa một lớp phấn hồng ấy là trời phú cho cô Thương của em đấy. Vẻ đẹp xuân xanh ấy của cô được nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng tươi mỗi khi tiếp xúc với mọi người, càng tôn thêm vẻ đẹp long lanh của cô. Có lẽ cô thích màu trắng bởi

hàng ngày cô đến lớp thường là những chiếc áo dài màu mây của tuổi học trò, trắng trong như tuổi thơ của chúng em vậy.

Cô giáo như là người mẹ thứ hai của em. Mỗi lần tiếp xúc với mọi người hay giảng bài cho chúng em nghe, bao giờ cô cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ, tạo sự chú ý ở người nghe bằng cả cử chỉ, ánh mắt và nụ cười. Có lẽ nhờ các yếu tố ấy mà chúng em trong suốt cả buổi học luôn chăm chú vào bài học không một chút lơ đãng. Từ khi học cô cho đến bây giờ chưa một lần em thấy cô em cáu giận với ai bao giờ. Cũng có vài buổi học, có những bạn quá ham chơi không thuộc bài, cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Cô bao dung và độ lượng lắm! Tất cả các bạn trong lớp em ai cũng mến cô, thương cô.

Giờ ra chơi, chúng em thường quây quần bên cô nghe cô kể chuyện. Những câu chuyện mà cô kể cho chúng em nghe đều là những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò và những kinh nghiệm quý báu trong học tập mà cô đã từng trải qua để tuổi nhỏ chúng em học theo. Thương cô, mỗi chúng em đều có ý thức trong học tập và rèn luyện. Trong kiểm tra chất lượng giữa kì I vừa qua, lớp em đạt giải Nhất toàn trường. Hôm sinh hoạt lớp, cô nói: “Cô cảm ơn tất cả các em, các em đã tặng cho cô một phần quà lớn nhất chúc mừng cô vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Cô mong thi học kì I sắp tới lớp ta vẫn giữ được thành tích này để đạt danh hiệu “Lớp về đích đầu tiên” trong phong trào thi đua “Hai giỏi” của trường”.

Đối với em, cô Thương là hình ảnh tuyệt vời nhất để lại những ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc nhất trong tuổi thơ của mình. Cô là người mẹ thứ hai của em.

Bài văn lớp 5 Tả về cô giáo - Mẫu 7

Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ còn thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ tuy đã học lớp 5 lớp cuối cấp của mái trường tiểu học, sắp sửa phải từ giã ngôi trường, thầy cô, bạn bè để tiếp bước vào bậc trung học. Nhưng quãng thời gian này, em không sao quên được những kỷ niệm về người cô đã dạy dỗ em nhiều năm đầu. Khi còn lấm chấm sách tới mái trường.

Cô giáo sở hữu loại họ và tên vô cùng hay đấy là Kim Oanh. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong những ngày em còn học lớp một. Với vóc người mảnh mai, tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ thì người nào nhìn cũng thấy mê. Dáng người cô trông vô cùng xinh. Cô giáo thường mặc nhiều bộ quần áo lịch sự, tôn lên vóc dáng của mình. Ngày ấy, em cứ nghĩ cô đáng sợ lắm. Nhưng không, người cô đã làm tan biến những ý nghĩ vớ vẩn của em. Cô giáo là người cô hiền từ, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, hiền lành, hai gò má cao cao, khi nào cũng ửng hồng. Hai mắt người cô đen láy, long lanh mang theo hàng lông nheo cong vút. Nhưng đặc trưng nhất vẫn là ánh mắt nhìn triu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Mỗi lần không học bài, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt buồn buồn của cô là bạn đó hối hận ngay về việc làm của mình. Có nhẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say học bài của chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao logic ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cầm đối, tạo cho khuôn mặt vẻ thanh thoi.

Cô Oanh là một giáo viên hăng say trong công tác và hết lòng yêu mến học sinh. Tâm hồn cô là cả khoảng trời tràn ngập bao tình cảm cô dành cho chúng em: Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giáo giảng cực kỳ dễ hiểu, dễ nghe buộc phải chúng em luôn tập trung vào bài giảng. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để hỏi thăm và chấm bài cho chúng em. Có những hôm cô giáo còn bàn luận cách giảng bài với bạn bè đồng nghiệp. Trường hợp bạn nào đọc chưa hay viết không đúng thì cô giáo luôn sẵn sàng hỗ trợ. Lúc cô giáo đã giảng cho bạn nào thì bạn đó hiểu ngay. Vào các giờ sinh hoạt lớp, cô giáo luôn nhận xét cho từng bạn và hướng dẫn cho phương pháp sửa lỗi sai đó. Có hôm cô giáo nhận xét rất khả quan về lớp em và em rất ghi nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng nhằm nhận cờ thi đua. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ hoàn hảo. Cô mong tuần nào các con cũng giống như vậy”. Cùng với khi ấy, lớp em vỗ tay rào rào.

Giờ này khi đã lên lớp năm, mỗi khi có việc đi qua lớp cô, cô giáo lại gọi em lại hỏi han. Lúc đó, em lại nhớ các giây phút lúc còn học lớp một, được cô yêu thương dạy dỗ. Trong em vang lên lời bài hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương...”.

Vâng! Đúng vậy em sẽ không bao giờ quên cô giáo người mẹ đã đưa em đón những tia nắng đầu tiên của cuộc đời học sinh.

Tập làm văn Tả về cô giáo lớp 5 - Mẫu 8

"Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền". Khi hát những câu hát này em lại nhớ ngay đến cô Nhân, cô giáo chủ nhiệm lớp 5A10 và cũng là người dìu dắt chúng em trong năm học vừa qua.

Cô giáo lớp em có một dáng người thon gọn, cân đối, mái tóc đen bóng luôn được cô xõa ngang vai khiến cho bạn nữ nào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Trên khuôn mặt trái xoan của cô đôi mắt to, đen láy, luôn nhìn chúng em với ánh mắt thương yêu, trìu mến. Mũi cô thanh tú, đôi môi luôn nở những nụ cười thân thiện được cô khéo thoa một chút son hồng thật đẹp. Khi cười, cô để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp. Cô sở hữu một làn da trắng hồng, trang điểm chút phấn. Khi đến lớp, cô luôn mặc bộ áo dài trông rất thướt tha. Cô Nhân rất tận tụy dạy chúng em, cô giảng bài rất hay. Ở lớp, những bạn học sinh kém, không hiểu bài, cô đều ân cần giảng dạy, chỉ bảo từng li, từng tí.

Hằng ngày, khi trông vào học vừa dứt cũng là lúc cô bước vào lớp. Sau vài phút ổn định và kiểm tra bài cũ, lời giới thiệu bài mới của cô vang lên cuốn hút cả lớp. Cô viết những nét chữ tròn trịa và mềm mại lên bảng. Cả lớp im phăng phắc chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt đưa trên giấy. Cô đọc bài, giọng của cô ngân vang âm áp, thánh thót.

Cô dẫn dắt chúng em tìm hiểu bài qua các câu hỏi, các vấn đề thảo luận. Ánh mắt cô lúc dịu dàng tha thiết, lúc xa xăm vời vợi. Thỉnh thoảng cô đưa bàn tay với những ngón tay thon nhỏ lên vuốt vuốt mái tóc dài, điềm tĩnh chờ chúng em trình bày câu trả lời. Bỗng “Tùng! Tùng! Tùng!” một hồi trống vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc nhưng cả lớp

vẫn còn luyến tiếc vì lời giảng say sưa hút hồn, vì cử chỉ yêu mến và tình cảm cô dành cho học trò.

Dù sau này sẽ không được cô dìu dắt nữa nhưng chúng em sẽ luôn ghi nhớ những kỉ niệm khi ở bên cô. Mỗi khi cô Nhân giảng bài đều có sức hấp dẫn kì lạ và rất riêng. Cô đã tạo cho chúng em nhiều cơ hội khám phá những điều hay vẻ đẹp muôn màu của kiến thức. Điều đó làm chúng em thích thú và ước ao cô luôn là cô giáo dạy chúng em trong những năm học tới.